



ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
สำหรับญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป

\*\*\*\*\*

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไปที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน ได้ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ อาการจุกไม่ไ้กลืน ลิ้นไม่ได้รับรส อุณหภูมิร่างกายเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ท่านไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

๒. ขอความร่วมมือญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไปที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรค โดยทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ลดการสัมผัสบุคคลอื่นโดยตรง รักษาระยะห่าง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวนบ่อยครั้ง หากท่านเข้าไปในพื้นที่ของคณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดเตรียมรองรับญาติบัณฑิต ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะหรือหน่วยงานกำหนด

๓. ขอความร่วมมือญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไปที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน หากพบว่าท่านสัมผัสบุคคลที่มีการยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ท่านต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อยืนยันผลก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

๔. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นจึงขอความร่วมมือญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป ให้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ที่คณะที่ตั้งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) หรือสามารถร่วมแสดงความยินดีได้ ในวันพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป  
ที่เดินทางเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม